

การแจ้งรายละเอียดอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท ซีทีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

1 พฤษภาคม 2565

บริษัท ซีทีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลทางการเงินของท่าน ไว้ในความครอบครองของบริษัทฯ ก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ทั้งหมด (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจอ้างอิงฐานความชอบด้วยกฎหมายที่หลากหลาย รวมถึงการอ้างอิงความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อ้างอิงความยินยอม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือ ในกลุ่ม และพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือประกันภัย หรือผลิตภัณฑ์/บริการอื่นๆ ให้แก่ท่าน

ดังนั้น เพื่อแจ้งและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นมาในการนี้ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดย [คลิก](#) โปรดใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านสามารถขอถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2232-4224 ในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 20.00 น. และวันเสาร์ 8.30 - 18.30 น. เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร หรือส่งอีเมลมาที่ service.th@citi.com ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำขอจากท่าน บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากท่านก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ ขอเรียนใช้โอกาสนี้แจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีทีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด